



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๓๕๘

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

ตามที่กรรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสามล้อ และขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชาที่กรรมการขนส่งทางบกกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชาที่กรรมการขนส่งทางบกกำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง ทำให้กรรมการขนส่งทางบกไม่สามารถรองรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมเพื่อขอใบอนุญาตขับรถอย่างเพียงพอ ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับการบริการที่รวดเร็วเพิ่มขึ้น กรรมการขนส่งฯ จึงเห็นควรมอบอำนาจการอบรมภาคทฤษฎีและการออกหนังสือรับรองการผ่านการอบรมให้กับสถาบันการศึกษาของรัฐภายในจังหวัดที่มีความพร้อมและประสงค์ที่จะดำเนินการอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขออายุใบอนุญาตขับรถ โดยให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินการมอบอำนาจ

ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาแล้วเห็นว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความพร้อมทั้งสถานที่และบุคลากรผู้จะทำหน้าที่วิทยากรในการอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสามล้อ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์และผู้ขอต่อใบอนุญาตรถยนต์ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อ และผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จึงเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยประสงค์จะรับมอบอำนาจเพื่อดำเนินการอบรมภาคทฤษฎีจะต้องลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรรมการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด

โดยในเบื้องต้นรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้พิจารณารายละเอียดในเบื้องต้นแล้วมีความเห็นว่า เห็นควรให้สำนักบริหารฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับกองกิจการนักศึกษา โดยนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแล้ว เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามหนังสือที่ ชม ๐๐๑๒/ว.๙๗๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นการเปิดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงเป็นการสร้างรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ควรมีการบริหารจัดการ รวมถึงประชาสัมพันธ์การจัดอบรมฯ ที่มีประสิทธิภาพ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้สำนักบริหารฯ และกองกิจการนักศึกษา พิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ